

Số: /BC-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020**

Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 96/SNV-CCHC ngày 14/01/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020. Theo sự phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 1231/QĐ-UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thu hút đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp cụ thể như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020**

##### **1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:**

- Giám đốc Sở giao 01 Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị được giao.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Sở hàng tháng, giao ban lãnh đạo Sở với các trưởng, phó phòng, đơn vị trực thuộc Sở hàng tháng. Qua đó đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

- Sở đã quán triệt việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, đơn vị mình với mục tiêu cắt giảm tối thiểu chi phí theo quy định; phân công cho thành viên Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính và báo cáo kết quả theo quy định; kịp thời có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

##### **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2017-2020**

###### **2.1. Tình hình thu hút đầu tư**

Tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua đã từng bước phát triển đi lên để hòa nhập với sự phát triển về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, chính trị,... cùng các địa phương trong cả nước và dần Hội nhập kinh tế quốc tế theo định hướng của cả nước; điều đó thể hiện qua số liệu thu hút các dự án đầu tư của các nhà đầu tư

vào tỉnh. Các dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đóng góp nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động, an sinh xã hội. Có được thành quả nêu trên là thành quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, việc cải cách hành chính được quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh; việc cải thiện môi trường đầu tư được tỉnh quan tâm, cải thiện, đem lại môi trường đầu tư lành mạnh làm hài lòng các nhà đầu tư.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư, tỉnh ta đã mạnh dạn thực hiện quy trình thu hồi các dự án đầu tư không hiệu quả, thực hiện không đúng tiến độ để thu hồi quỹ đất kêu gọi các nhà đầu tư khác có tiềm lực; song song với việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, “trải thảm” cho Nhà đầu tư, tích cực cải cách hành chính, cải cách môi trường đầu tư thì việc mạnh dạn thu hồi các Dự án không đúng tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện đã thể hiện sự lành mạnh hóa môi trường đầu tư của tỉnh.

Kết quả cụ thể: Giai đoạn 2017-2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 260 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 24.970 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 962.000 USD.

Lũy kế đến hết năm 2020, có tổng cộng 367 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 43.266 tỷ đồng; trong đó, có 166 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 188 dự án đang triển khai thủ tục và đầu tư, 14 dự án đang tạm dừng; có 07 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 83,35 triệu USD.

## *2.2. Tình hình hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp:*

- Triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

- Đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 về hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, giúp nhà đầu tư thuận tiện trong việc đăng ký thành lập, rút ngắn thời gian, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng.

Theo đó, tùy theo lĩnh vực, ngành nghề đăng ký đầu tư, thời gian thực hiện sẽ được quy định cụ thể, trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, phấn đấu cắt giảm thời gian thực hiện tối thiểu 30% so với quy định.

- Với phương châm “đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, ngay từ đầu năm năm 2017, Sở đã tham mưu thành lập Bàn tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Hướng dẫn doanh nghiệp FDI có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh căn cứ theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (bao gồm Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, các Hiệp định song phương và khu vực) để điều chỉnh bổ sung ngành, nghề kinh doanh; riêng đối với ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trước khi hướng dẫn cho doanh nghiệp FDI.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp, bổ sung...qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng và đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, giảm chi phí thời gian đi lại cũng như lệ phí đăng ký doanh nghiệp được miễn phí hoàn toàn. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Tiếp tục cải cách thủ tục gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định được ban hành tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, thông qua các giải pháp nhằm giúp DN giảm bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng thông tin, giấy tờ cần kê khai, giảm số lượng cơ quan nhà nước mà DN cần phải tiếp xúc. Cụ thể, Nghị định đã tích hợp 04 quy trình gồm: đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký bảo hiểm xã hội; khai trình lao động; đăng ký sử dụng hóa đơn vào 01 quy trình. Toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước sẽ được thực hiện thông qua mạng điện tử.

Kết quả cụ thể:

+ Đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 03 ngày theo quy định xuống còn 1,5 ngày.

+ Số lượng doanh nghiệp thành lập mới qua các năm như sau:

STT	Chỉ tiêu thành lập mới	Số lượng			
		2017	2018	2019	2020
1	Doanh nghiệp	717	786	856	716
2	Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh	212	261	298	261

2.3. Tình hình xúc tiến đầu tư và công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI):

a) Công tác xúc tiến đầu tư:

Trong giai đoạn 2017-2020, với định hướng phát triển kinh tế tỉnh nhà theo hướng công nghiệp, dịch vụ, công tác xúc tiến thu hút đầu tư quan tâm đến chất lượng dự án, ưu tiên trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt chú trọng

thu hút dự án thuộc lĩnh vực sản xuất tư liệu sản xuất thay thế sản phẩm nhập khẩu nhằm tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp phụ trợ của tỉnh. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi các dự án đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư. Hàng năm, tổ chức đón tiếp và làm việc với hơn 70 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh, trong đó có các tập đoàn lớn như Tập đoàn Vingroup, FLC, Nguyễn Hoàng... Tổ chức thành công các Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi vào các năm 2017, 2019. Thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các diễn đàn, sự kiện trong nước.

*b) Công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)*

- Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả PCI.
- Phối hợp với VCCI Đà Nẵng, Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi.

Kịp thời tham mưu các nội dung theo Nghị Quyết của Chính phủ như:

- + Tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi (*thực hiện chế độ báo cáo theo Nghị Quyết số 19/NQ-CP những năm trước đây, nay là Nghị Quyết số 02/NQ-CP năm 2019 và 2020*) (*hàng Quý*);

- + Tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ*) (*hàng Quý*);

Sở ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

### **3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:**

Bên cạnh đó, trong quá trình kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn những tồn tại, khó khăn trong quá trình đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các dự án ngày càng đa dạng về loại hình và đa ngành, đa lĩnh vực hơn trước, tính chất phức tạp ngày càng cao, trong khi nhiều quy định pháp luật còn tồn tại những bất cập, chồng chéo (giữa các Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường,...), vấn đề này đã được Trung ương nhìn nhận nhưng đến nay chưa sửa đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển chưa đồng bộ; ngành nông nghiệp phát triển chưa toàn diện, chưa bền vững, cơ cấu chuyển dịch chậm; doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa

khả năng cạnh tranh yếu, thiếu những doanh nghiệp thương mại có quy mô lớn, đủ sức giữ vai trò định hướng để điều phối hoạt động lưu thông, liên kết với sản xuất và xuất nhập khẩu, tạo thành một hệ thống phân phối hiện đại, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; việc huy động vốn đầu tư cho phát triển đô thị nhất là từ nguồn ngân sách tuy đã được quan tâm trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đô thị hóa của tỉnh, v.v...

Khối lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tăng nhanh trong khi số lượng biên chế của Sở còn ít, đã tạo áp lực công việc cho cán bộ, công chức của cơ quan. Đồng thời, các cán bộ đăng ký kinh doanh liên tục được luân chuyển, trong khi Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng như các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên được nâng cấp, cập nhật để đáp ứng yêu cầu về cải thiện môi trường kinh doanh.

- Có sự chông chéo giữa các Luật nên việc giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư gặp khó khăn; Vướng mắc trong công tác đền bù nên một số dự án chậm triển khai.

## **II. Một số nhiệm vụ trọng trong năm 2021**

1. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Chọn lọc và thu hút được những Nhà đầu tư có nguồn lực và thực sự mong muốn đầu tư.

2. Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường sự phối kết hợp giữa các Sở, ban ngành để hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục theo quy định cũng như phối hợp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ trong các cơ quan Nhà nước; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý, cấp phép dự án.

3. Cân đối nguồn vốn ngân sách để tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư; có chính sách phù hợp để sớm hình thành tuyến container tại cảng Dung Quất. Tập trung thu hút, phát triển các dịch vụ cao cấp để phục vụ cho các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ngành và địa phương trong việc thẩm định dự án tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc địa bàn ngoài KKT, KCN tỉnh; đồng thời tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định.

5. Tăng cường hỗ trợ, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các dự án thông qua việc yêu cầu Nhà đầu tư báo cáo và kiểm tra thực tế; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, không có khả năng đầu tư để lành mạnh môi trường đầu tư.

6. Năm 2021, là năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025. Nhằm phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng của tỉnh, công tác thu hút đầu tư cần quan tâm đến chất lượng dự án, ưu tiên thu hút các dự án về lĩnh vực

công nghiệp hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, cảng biển, hệ thống logistics, công nghệ sạch, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thông qua đó kết nối với các đối tác chiến lược để thu hút, mời gọi các dự án đầu tư mới vào tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư.

7. Tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư trong nước để kêu gọi đầu tư vào tỉnh; Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ngãi hoặc tổ chức buổi gặp mặt các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư vào Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn,... trong nước; Tổ chức gặp gỡ, đón tiếp, đưa nhà đầu tư đi khảo sát địa điểm và hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư. Tổ chức các hoạt động quảng bá, tuyên truyền về đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

9. Tập trung đẩy mạnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để thu hút các dự án đầu tư có quy mô vừa và lớn vào tỉnh, đặc biệt chú trọng thu hút dự án thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ, có lợi thế so sánh và các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội.

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

1. UBND tỉnh xem xét, tiếp tục chỉ đạo Sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường các biện pháp quản lý đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư về lựa chọn nhà đầu tư.

3. UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo sâu sát, đồng thời giám sát, kiểm tra các Sở ngành, địa phương liên quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng

mắc của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đã được cấp phép đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề tiếp cận đất đai, môi trường, tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng,... Qua đó đem lại niềm tin của các nhà đầu tư và góp phần vào thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển kinh tế-xã hội theo đúng quan điểm, mục tiêu, phương hướng của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.

4. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kịp thời tham vấn các Bộ, ngành Trung ương đối với một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách của các nhà đầu tư; làm cơ sở để các Sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện.

5. Sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với kinh tế tư nhân là hộ kinh doanh; quan tâm hơn nữa công tác trợ giúp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đề nghị Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đầy đủ và kịp thời, để công tác này được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

6. Ban hành các văn bản mới nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Ban GD Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đăng Lộc**

